

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỒNG HỖ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~74~~ /UBND-NN&PTNT

Đồng Hỷ, ngày 28 tháng 6 năm 2019

V/v Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và khuyến khích tiêu thụ nhanh đàn lợn thịt hiện có

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể;

Hiện nay bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, chiều hướng lây lan rộng, làm chết và buộc tiêu hủy nhiều lợn nái, lợn thịt. Để ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn, giảm tổn thất về kinh tế cho người chăn nuôi, giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. UBND huyện Đồng Hỷ yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các Phòng, Ban, ngành và đề nghị Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp thực hiện nội dung sau:

1. Tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện quản lý chặt chẽ tổng đàn lợn hiện có trên địa bàn, đặc biệt là các đàn lợn nái sinh sản, đàn lợn thịt đã đến thời kỳ xuất bán. Làm tốt công tác giám sát dịch bệnh, phát hiện bệnh sớm, khoanh vùng ổ dịch và xử lý tiêu hủy triệt để đàn lợn mắc bệnh và đàn lợn có nguy cơ lây nhiễm cao theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

Thực hiện triển khai tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc lần 4 trên địa bàn toàn huyện từ ngày 01/7 đến 30/7/2019 (theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn), tập trung cao tại các ổ dịch, các trang trại, gia trại chăn nuôi tập trung, là nơi dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan mạnh, vùng giáp ranh với vùng có Dịch tả lợn Châu Phi.

Đối với các địa phương chưa có dịch, yêu cầu chỉ đạo quyết liệt, hướng dẫn người chăn nuôi triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, khống chế dịch bệnh xuất hiện và lây lan trên địa bàn.

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn tuyên truyền vận động người chăn nuôi xuất bán nhanh đàn lợn khỏe mạnh đã đến kỳ xuất chuồng để bảo toàn nguồn vốn đầu tư và chỉ đạo không tái đàn khi đang có dịch.

2. Đẩy nhanh công tác tiêu thụ, khuyến khích và tạo thuận lợi để người dân xuất bán lợn khi đủ điều kiện xuất chuồng. Đối với địa phương đã công bố dịch nếu đàn lợn nuôi không có biểu hiện bệnh và xét nghiệm âm tính (-) với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các bệnh truyền nhiễm khác thì được xuất bán, giết mổ để tiêu thụ dưới sự giám sát của cán bộ thú y và chính quyền địa phương.

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi chỉ gây bệnh cho các loại lợn, không lây sang người; vì vậy, UBND các xã, thị trấn, các phòng, ngành liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội tích cực vận động các cơ quan, doanh

